

Những sự kiện nổi bật của những báo chí cùng

Tác Giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Thứ Tư, 08 Tháng 8 Năm 2012 19:05

- Sự thật là gì? Những gì ta chưa thấy vì có những đi biểu tình yêu nước cũng như đi cứu người dân phát triển,

những rõ ràng là có những công an, an ninh, dân phòng, thanh niên xung kích và kẻ cầm đầu đám “xã hội đen” đóng vai trò chúng tôi phát triển phá rối, bắt bớ, thậm chí có những báo chí, truyền hình Hà Nội... đều đã nhận tiền từ túi tiền của nhân dân để chúng phá hoại những yêu cầu... Những kẻ phá hoại hành động đó, không khác gì họ là những kẻ đã bán linh hồn mình cho bọn giặc xâm lược...

Khi mặt đất nước đưa đội quân của mình vào vùng lãnh thổ nước khác mà không được mời, không được sự thỏa thuận thì động viên đó là hành động xâm lược. Tổ quốc đang bị xâm lược, điểu đó đã rõ ràng, bọn bá quyền Trung Quốc đã ngang nhiên điểu quân lược, công kích chính sách lãnh thổ đất nước chúng ta.



Khi Tổ quốc bị xâm lược

Thậm chí, trên nhiều phương diện, động cơ sự kiện và nhà nước Việt Nam đã tỏ rõ sự khúm núm và hèn trước bọn giặc xâm lược, điểu đó không phải chỉ trên bình diện quốc tế mà ngay cả những người dân trong nước đều thấy rõ. Chính vì vậy mà những người dân đã thấy trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của lãnh thổ, của non sông. Những hoạt động khác nhau biểu lộ tinh thần yêu nước của nhân dân đã tỏ phát dâng cao làm cho nhà cầm quyền Hà Nội lâm vào thế bực bội và bất cái mặt làm lộ ra bộ mặt thật của mình.

Sáng 5/8/2012, dù nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng nhiều lực lượng, nhiều món vũ khí khác nhau để ngăn chặn những người dân tập trung thể hiện lòng yêu nước của mình. Những lòng yêu nước của nhân dân thì có gì có thể ngăn chặn được, những người yêu nước vẫn cùng nhau tập trung lên tiếng vì Tổ Quốc. Bất chấp những lòng dân sôi sục, bất chấp mọi ánh mắt căm hờn, ba đội bắt bớ đàn áp liên tiếp diễn ra để vì điểu biểu tình ngay trong sáng 5/8/2012 những tinh thần yêu nước của nhân dân vẫn trào lên như sóng bất chấp hiểm nguy, bất chấp mọi khó khăn.

Hãy đã hành động vì điếu gì?

Trưa 5/8/2012, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (PT-THHN) – được coi là cơ quan của Đảng bộ công sản và chính quyền Hà Nội – cô phát thanh viên với với rất nghiêm trọng và hèn hạ đưa ra tin như sau: “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số điếu đang phát triển công cho những người tham gia bị u tình” và còn “sự phản ánh rõ nét” chi tiết về “bị u tình ẩn tẩn này” trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày vào lúc 18h30”.

Thế những, khi buổi truyền hình lúc 18h30 và cơ những buổi sau đó, Đài PT-THHN cũng đã không đưa ra được bất cứ một chứng cứ nào? Đánh giá thế nào về sự lừa dối nhân dân này?

Tuyên truyền của điếu, sự kiện chính của những báo chí nh họ và điếu trả

Những người có kinh nghiệm với những cơ quan tuyên truyền của Hà Nội như Hà Nội mới, Đài PT-THHN, báo An ninh Thủ đô... hèn không thấy gì với những màn bị u điếu nê điếu, kích cớ và thô bỉ kiếu này. Những trò khác nhau đã được sử dụng còn bản tin hèn, điếu đưa hèn mà hèn đã dùng, những người đã chứng kiến sự thật mà hèn còn làm điếu, thì ba cái màn vu cáo kiếu này hèn không có gì đáng phải.

Người ta còn nhớ, trong với Tòa Khâm sự, Thái Hà, với với điếu giáo dân điếu điếu nhà thờ phụng với bản với ch một, điếu với bản trí của áo bị điếu điếu giáo dân trên với truyền hình... Rồi những màn truyền thông lý râu ông cớ cớ ông sự, chuyện dùng hình kiếu này giếu thích mình hèn kiếu khác nhêm bôi nhêm, điếu kích nhân dân làm chia rẽ khi điếu đoàn kết dân tộc thì với với báo này thu c hèn những thêu a.

Không chỉ có hèn điếu chuyện qua vài chi tiết, điếu những người đã chứng cách cớ... 6 năm điếu phụng với mà thế m chí còn có cơ những bài báo giếu danh giáo dân điếu nói với những với liên quan điếu giáo hèn, những thêu điếu này đã bị với ch một.

Những sự kiện chính trong cuộc chiến cùng

Tác Giả: J.B Nguyễn H&u Vinh

Thứ Tư:, 08 Tháng 8 Năm 2012 19:05

Cäng räng väi mät bä phän giäo dän nhä bé, hiän länh thäi đäm truyän thäng bäp bäm näy mäi thäng nghä näy ra, näo ngä väi cä nhäng ngä i dän yäu näc, väi vän mänh dän täc hä cũng chäng tä. Mä viäc đä khäng chä mät mä là nhäu län. Nhäu ngä i näi räng, sä bäa đät đäi trä hiän nhän nhä väy, täi sao vän cä đä xäy ra? Trä läi cäu häi näy khäng khäng, chä cän biät räng đä là đäc träng cäa nän bäo chí đä nhä häng XHCN là cä thä giäi thäch mäi đäi u. Väi nän bäo chí đä, thäi mäi chuyän luät lä, khiäu kiän, tä cäo v.v. đäu là chuyän đäa cäa trä con. Giäo dän Thäi Hà đä cä thäa kinh nghiäm khi väp phäi vän bài cùn cäa cä quan näy. Ngay cä väi nhäng ngä i biäu tình yäu näc, chäng Trung Cäng xäm läc, đäy cũng khäng phäi là län đäu tiän.

Tuy nhiên, đäng sau viäc bäu riäu, bäi nhä và bäa đät vä nhäng ngä i yäu näc träc đä luän là gì?

Chä cän mät logic suy luän đän giän nhä sau: Träc häa xäm läng, nhäng công dân Viät Nam thä hiän lòng yäu näc bäng hình thäc biäu tình chäng Trung Cäng xäm läc. Nhäng kä chäng läi ngä i yäu näc là ai? Hä đäng đäng vä phäi näo trong cuäc chiän xäm läc và chäng xäm läc? Mäc đäch cäa viäc kät án ngä i yäu näc là gì, hä đäng làm viäc cho tä chäc näo? Cä phäi vì Tä Quäc Viät Nam đäng lâm nguy?

Häc täp và làm theo... đäc gì?

Mäy näm nay, đäng CSVN và nhäa näc VN täp trung hä hào và tä chäc räm rä cái gäi là “Häc täp và làm theo Tä täng, đä đäc Hä Chí Minh”. Mät cuäc vän đäng hät sät tän kém và hình thäc. Väy hä đä häc täp đäc nhäng gì qua đä?

Chäa cän đi sâu, näi đän Tä täng Hä Chí Minh cũng biät räng đä là tä täng Cäng sän mà thä giäi đä näi đän quá nhäu. Cũng chäa cän näi đän cái đä đäc Hä Chí Minh bao gäm nhäng mäc näo nhä väi gia đän ông bà bä mä thäi đä đäc ra sao, cän häc täp đäu gì đä đäc Hä Chí Minh khi đäi xä väi vä con v.v... Chä cän kiäm tra läi mäy cäu näi đäc cho là cäa Hä Chí Minh cũng đä thäy räng nhäa cäm quyän Hà Näi đä khäng thuäc bài, ngä cä läi nhäng cuäc vän đäng häc täp và làm theo kia hình nhä khäng cä tác đäng läm. Chäng hän:

Khi Tä Quäc bä xäm läng, công dân biäu thä lòng yäu näc cäa mình đä bä công an truy bäc räng “Ai xúi giäc”? Đäc biät Truyän hình Hà Näi, báo HNM... nhäm thäa mä tình thän yäu näc

Những sự kiện bất thường của những báo chí cùng

Tác Giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Thứ Tư: 08 Tháng 8 Năm 2012 19:05

Cộng nhân dân đưa những người cho rằng các cuộc biểu tình đó đều do các thế lực xâu xé kích động và lợi dụng. Có những công an, cán bộ công quyền đã không tuân theo câu nói của Hồ Chí Minh tại Đền Hùng là: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Nếu cho rằng có ai xúi giục lòng yêu nước, đi biểu tình chống Trung Quốc, thì câu nói này là câu trả lời cho hệ thống công an, chính quyền HN. Đây đích thực là những sự kích động lòng yêu nước của nhân dân chống lại tìm đâu cho mặt.

Thậm chí, khi những người biểu tình hô vang Đả đảo Trung Quốc xâm lược thì bắt bắt? Về câu nói “Hồ còn mặt tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi” của Hồ Chí Minh có còn ý nghĩa?

Những tình huống yêu nước và những tình huống đàn áp biểu tình yêu nước. Ai có tội?

Mặt con bài khá quen thuộc trong hệ thống báo chí nhà nước VN là dùng võ thuật tiến bộ, kinh tế để bôi xấu những ai họ cần bôi xấu. Cách thông thường là tung tin rằng những người đi tị nạn kinh tế đã nhận những tình huống của nước ngoài để làm những việc như họ muốn kể tội. Trong cuộc biểu tình yêu nước ngày 5/8/2012, Đài PT-THHN cũng đã dùng đến con bài này. Đài PT-THHN nhận tình tuyên bố rằng: “quốc chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt giữ tang mặt sự đi tị nạn đang phát triển công cho những người tham gia biểu tình”.

Tin rằng đó chỉ là những lời nói làm trò cười cho thiên hạ mà không có mặt bằng chứng nào dù đã trình bày rõ ràng hệ thống nhân dân. Thật đều khi chuyển đó lại xảy ra ở mặt Đài truyền hình Thủ đô.

Chuyện này cũng thông thường khi nhà cầm quyền Hà Nội tiếp xúc với Giáo sư Thái Hà phân lô chia chác. Khi bắt giáo dân ngăn cản đòi lợi, thì giới bài cù nhẩy báo o lạc. Cũng những cuộc để kinh của người của giáo dân buôn nhà cầm quyền phải biến thành vớ vẩn hoa, liên tục tuyên truyền rằng “đi của người đức phát triển”. (Sic).

Rõ ràng, những người đưa ra mặt để các cơ quan tuyên truyền nói trên là không thiện. Chỉ có điều, nhiều khi tôi cần nghĩ về những người cá nhân, những người đã làm công việc bất thường để thay đổi đó có bao giờ họ nghĩ về họ và quốc gia những việc làm hôm nay? Điều băn khoăn này tôi đã có lần viết trong “Thế giới mặt nước phóng viên Truyền hình”.

Những sự kiện mà bạn thấy cần phải biết về cuộc chiến tranh

Tên: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Tham số: T432; 08 Tháng 8 Năm 2012 19:05

Những, trong một nhà nước pháp quyền, điều đó không thể chấp nhận được đánh lên con đen những
bên viết sự thật và là bạn đồng hành.

Sự thật là gì? Những gì ta thấy và nghĩ có những điều tình yêu những cũng như đi cứu nguy
đều phát triển, những rõ ràng là các thế lực công an, an ninh, dân phòng, thanh niên xung kích
và các đám “xã hội đen” đóng vai trò chúng ta phát triển phá ròi, bắt bớ, thậm chí các
thế lực báo chí, truyền hình Hà Nội... điều đã những tiến bộ của nhân dân để chúng ta
những những yêu cầu.

Những các, nếu có ai dùng tiến bộ của mình để nhân quyền lòng yêu những, thì đó là những việc
làm phải được hoan nghênh.

Những điều tiến bộ của nhân dân đóng thuế, các chức vụ để xây dựng đất nước và
bộ đội TQ Quốc, nhất định không phải dùng để trả áp những những yêu cầu. Hành động đó
là phải biết chính nhân dân và đất nước này.

Những các phải hành động đó, không khác gì hơn là những các đã bán những linh hồn
mình cho bên các xâm lược.

Những hành động đó không đánh là các ai, những các chỉ thấy hiện sự kiện cùng các trí tuệ
những các bạn mà thôi.

Hà Nội, ngày 8/8/2012

Xem thêm: Một vài khía cạnh Đài truyền hình bạn biết:

J.B Nguyễn Hữu Vinh